



HOA SEN
GROUP

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CHI NHÁNH XUẤT SẮC NHẤT HTPP MIỀN BẮC THÁNG 04/2017

Tháng 04/2017 là thời gian khó khăn với tất cả các chi nhánh HTPP Miền Bắc, sản lượng toàn Miền không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, có những chi nhánh hoạt động kinh doanh rất tốt, xứng đáng để tuyên dương kỳ này:

1. Chi nhánh Hoàng Mai

Đứng thứ hai bảng xếp hạng các chi nhánh xuất sắc về thành tích kinh doanh tháng 04/2017 là Chi nhánh Hoàng Mai (Nghệ An) với những thành tích rất ấn tượng: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 374% cùng tỷ lệ tăng trưởng đạt 409%, tổng điểm đánh giá đạt 59.0 điểm.



Đây là thành quả cố gắng của toàn thể CBCNV chi nhánh cùng với sự quản lý hiệu quả của Giám đốc chi nhánh Phạm Duy Bảo – một người quản lý trẻ năng động, luôn nhiệt tình với công việc và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ anh chị em trong Chi nhánh.

2. Chi nhánh Diễn Châu

Đứng đầu trong bảng xếp hạng tháng này cũng là một chi nhánh thuộc tỉnh Nghệ An - Chi nhánh Diễn Châu. Là một chi nhánh lớn, đóng góp sản lượng khá lớn cho Khu vực Bắc Trung Bộ nên để có tỷ lệ tăng trưởng lớn là một thành tích rất đáng tuyên dương của Chi nhánh Diễn Châu.

Với nhiều khó khăn về giá cả cũng như thị trường nhưng Chi nhánh Diễn Châu đã vượt qua để đạt được thành tích đáng khen ngợi: tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu 158% và tăng trưởng 170%, tổng điểm đánh giá là 60.63 điểm.



Để đạt được thành tích như trên, tập thể CBCNV Chi nhánh Diễn Châu đã phải cố gắng rất nhiều trong công tác tiếp thị, bán hàng và giao hàng cho khách hàng. Đồng thời, không thể không kể đến sự quản lý sâu sát của anh Đặng Minh Lâm – Giám đốc Chi nhánh Diễn Châu. Với thành tích này, anh Lâm đã thể hiện được khả năng của mình là một Giám đốc chi nhánh có kinh nghiệm của Miền Bắc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Thông qua kỳ tuyên dương chi nhánh xuất sắc lần này, năng lực quản lý của anh Võ Tiến Lợi – Giám đốc kinh doanh tỉnh Nghệ An lại càng được thể hiện rõ khi đã xuất sắc đưa 02 chi nhánh Diễn Châu và Hoàng Mai nắm giữ 02 vị trí đầu bảng xếp hạng về thành tích kinh doanh tháng 04/2017.

Tin tưởng rằng với những phẩm chất quản lý và tầm nhìn trong kinh doanh hiện có của anh Lợi, tỉnh Nghệ An sẽ sớm trở thành đầu tàu phát triển của Hệ thống phân phối Miền Bắc. Bởi ở đó, Hoa Sen có điều kiện chủ động về hàng hóa (do gần Nhà máy Hoa Sen Nghệ An) và có những Cán bộ công nhân viên đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng lăn xả trong công việc và cống hiến vì sự phát triển chung của Công ty.